



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2559

เรื่อง	สื่อ
1. การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย'ยังคึกคัก ด้านสะเดาแตะ3.6หมื่นล้าน...	แนวหน้า
2. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ	บ้านเมือง
3. คอลัมน์ ย่อยข่าวตลาด: ไก่ไทยไปเกาหลี	ไทยรัฐ
4. มอบที่ดินส.ป.ก.สมาชิกสหกรณ์ เกษตรฯเร่งจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตร...	สยามรัฐ
5. ตั้งเป้าปี'60ส่งออกกุ้ง2แสนตัน	โพสต์ทูเดย์
6. 'ร.9'ทรงห่วงอาชีพชาวนาไทย เกษตรฯมุ่งนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ...	แนวหน้า
7. ภาพข่าว: ประเดิมส่งออกไก่สด	โพสต์ทูเดย์
8. น้ำท่วมขัง'เชียรใหญ่'เริ่มเน่าเสีย กรมชลเร่งมีระบาย...	แนวหน้า
9. ส่งออกไก่สดเจาะตลาดเกาหลีล็อตแรก	กรุงเทพธุรกิจ
10. เปิดแผนรุกยุทธศาสตร์ฯน้ำ12ปีเดินตาม'พ่อ'สู้ภัยพิบัติในอนาคต	คม ชัด ลึก
11. คอลัมน์ ตลาดเกษตร: ชูสหกรณ์จังหวัดสกลนครนำร่องแปลงใหญ่ GAP	เดลินิวส์
12. ภาพข่าว: ตรวจสอบแปลงใหญ่ประชารัฐ	ฐานเศรษฐกิจ
13. คอลัมน์ ข่าวสั้น: ติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่	สยามรัฐ
14. ภาพข่าว: ถวายแด่ "พ่อ"	คม ชัด ลึก

การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย'ยังคึกคัก

● ด้านสะเดาแตะ3.6หมื่นล้าน-ยางพาราส่งออกมากที่สุดกว่าล้านตัน

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) ได้ดำเนินการวิจัยแนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยศึกษาสถานการณ์การค้ายางพารา ผ่านด้านการค้าชายแดนด้านพิธีการศุลกากร สะเดาและด้านพิธีการศุลกากรปางเบซาร์ และศึกษาการบริหารจัดการด้านการส่งออกสินค้ายางพาราในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

สำหรับปี 2558 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ผ่านด้านพิธีการศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา มีมูลค่า 36,235 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 18 โดยยางพารามีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดถึงร้อยละ 65 ปริมาณการส่งออกรวม 1,007,126 ตัน มีการส่งออกไปยังประเทศจีนจำนวน 503,035 ตัน (ร้อยละ 50) รองลงมาส่งออกไปประเทศมาเลเซียจำนวน 239,365 ตัน (ร้อยละ 24) ญี่ปุ่น ส่งออกจำนวน 62,644 ตัน (ร้อยละ 6) สหรัฐอเมริกา จำนวน 19,503 ตัน (ร้อยละ 1.94) และส่งไปประเทศอื่นๆ รวม 53 ประเทศ จำนวน 182,579 ตัน (ร้อยละ 18) โดยชนิดของน้ำยางที่ส่งออกแบ่งเป็นน้ำยาง ร้อยละ 41 ยางแท่งร้อยละ 34 ยางแผ่น ร้อยละ 10 ยางผสม ร้อยละ 13 และยางอื่นๆ ร้อยละ 1

ด้านการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องพิธีการส่งออก กรมศุลกากรได้พัฒนาจากระบบ Manual มาใช้ระบบ Electronic Data Interchange (EDI) และพัฒนามาใช้ระบบ National single windows (NSW) โดยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารผ่านระบบ NSW แล้ว 36 หน่วยงาน สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 4 หน่วยงาน คือ การยางแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์

สำหรับยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วยกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ครอบคลุมยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาการบริการให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์เร่งปรับปรุงระบบ One Stop Service และ National Single Windows ทั้งนี้จากการศึกษา พบว่า ควรมีการพัฒนาพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์อย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและพื้นที่การค้า ภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัยให้มีการพัฒนา เกิดการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

แวดวง ทรัพย์สินทางปัญญา

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่ง
แวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 15 ธันวาคม
2559... ● **ข่าวแรก...พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี** เป็น
ประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้สิทธิการเกษตรบ้านดงกล้วย
จำกัด เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ โครงการจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ณ หมู่ 4 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
ที่ดำเนินการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมอบที่ดินทำกินให้แก่
เกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพให้สมาชิกสหกรณ์ใช้
เป็นพื้นที่ทำกิน โดยหน่วยงานภาครัฐเข้ามาบูรณาการสนับสนุน พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร... ● **เรื่อง
ดีๆ...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ**



นายจตุพร บุรุษพัฒน์



นายชลธิศ สุรัสวดี

สหกรณ์ เปิดเผยใน
โอกาสลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามสถานการณ์น้ำ
ในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ว่า
รัฐบาลให้ความสำคัญ
และติดตาม

ต่อเนื่อง ตั้งแต่ร่วมภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ได้ประเมิน
สถานการณ์ และ เตรียมการช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า เช่นเดียวกับพื้นที่ภาค

ใต้ที่ได้มีการติดตามข้อมูลกับกรมอุตุฯ วิทยาลัยเกษตรวิทยาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สั่ง
การให้กรมชลประทาน เตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำไว้ให้พร้อม
สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแผนระยะสั้น
ขณะนี้ต้องเพิ่มเครื่องสูบน้ำ/เครื่องผลักดันน้ำ ระบายน้ำโดยเร็วภายใน 7
วัน เพราะอาจจะมีฝนใหม่มาเติม... ● **ปิดท้ายข่าว...ท่านจตุพร บุรุษ
พัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดลอม** เก่งทั้งบุ๋น
บู๊ ไปเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ งานการที่คั่งค้างจะได้ตั้งขึ้น... ● **ขอ
ปรบมือดังๆ ให้ นายชุตติเดช กมนอนชญ์ ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่า
ภาครัฐ** เร่งดำเนินการแผนงานปลูกป่าทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือ เขา
หัวโล้น เห็นแล้วเหนื่อยแทน... ● **นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้**
หนุ่มใหญ่ไฟแรงเดินหน้าลุยปราบปรามจับกุมบ้านพักรีสอร์ทและพวกตัด
ไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง ที่บุกปลูกป่าสงวนแห่งชาติจนคดีลดลง สมที่เป็น
ข้าราชการน้ำดี... ● **เกลี้ยอ้อมเป็นเกลียว นายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ** สั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้า
อุทยานทั่วประเทศ ที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเที่ยวชมความงามเป็นจำนวนมากของธรรมชาติให้
ได้รับความปลอดภัยและสุขอนามัยให้สะอาดเพียงพอ... ● **เกาะหลีเป๊ะ
จังหวัดสตูล** กรณีการรื้อถอนรีสอร์ทบ้านพักที่บุกรุกอุทยานแห่งชาติลันเตา
คำสั่งศาล ว่าผิดต้องรื้อถอนยังไม่เห็นไปถึงไหน **แ่วๆ...มาว่า** วันๆ
หัวหน้าไม่ค่อยอยู่ทำงานมัวแต่ไปวิ่งเต้น ประจบประแจงผู้ใหญ่ใน
กระทรวงจนเป็นที่เอือมระอาของเพื่อนข้าราชการด้วยกันเป็นอย่างมาก...**ฮัย...ฝากให้ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติช่วยลงสั้หน้อยคั้บ
ทัน... ● แล้วพบกันใหม่พุธที่หน้าครึบ..กระพุ่ม...**

ประเสริฐ ตระจสถาน
Prasert_tarasan@yahoo.com



ไก่ไทยไปเกาหลี: พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สด
ขบวนปฐมฤกษ์ไปประเทศเกาหลีใต้ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ว่า สำหรับ
ไก่สดล็อตแรก เป็นสินค้าปีกไก่แช่แข็ง ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ตู้ ปริมาณ 15,240 กิโลกรัม (กก.) มูลค่า 1.73
ล้านบาท คาดว่าจะถึงปลายเดือน ธ.ค.นี้ และภายในเดือนนี้จะส่งออกอีก
5 ตู้ น้ำหนัก 106,644 กก. มูลค่า 12 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2560 คาดว่า
จะมีการส่งออกถึง 40,000 ตัน มูลค่า 3,600 ล้านบาท.

■ เกษตรฯเร่งจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรตามแผน Agri Map มอบที่ดินส.ป.ก.สมาชิกสหกรณ์

รองนายกฯ มอบที่ดินหนังสืออนุญาตทำกินในเขตที่ดิน ส.ป.ก. สมาชิกสหกรณ์บ้านดงกล้วย 74 ราย ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมระดมหน่วยงานเกี่ยวข้องหนุนปรับโครงสร้างพื้นฐานเอื้อให้เกษตรกรทำเกษตรยั่งยืน

กาฬสินธุ์: พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้มอบที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้สมาชิกสหกรณ์ใช้เป็นพื้นที่ทำกินโดยหน่วยงานภาครัฐเข้ามาบูรณาการสนับสนุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร ณ หมู่ที่ 4 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่จำนวน 777 ไร่ ยึดคืนจากนายทุนที่กระทำผิดกฎหมาย

กว้านซื้อปลูกไม้ยูคาลิปตัส เมื่อใช้ Agri Map พบว่าดินมีความเสื่อมโทรมจากการปลูกยูคาลิปตัส ไม่เหมาะกับการปลูกพืช เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. จึงนำมาพัฒนา เพื่อรองรับเกษตรกร 90 ราย โดยจัดสรรพื้นที่เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. พื้นที่พักอาศัย เนื้อที่ 225 ไร่ รายละ 2.5 ไร่ 2.พื้นที่แปลงรวม เนื้อที่ 413 ไร่ สำหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ไร่ และ 3.พื้นที่ส่วนกลาง เนื้อที่ 138 ไร่ สำหรับที่ตั้งสหกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ และอื่นๆ ปัจจุบันได้คัดเลือกเกษตรกรเข้าพื้นที่แล้ว 74 ราย เป็นเกษตรกรจากป่าสงวนแห่งชาติแม่แฝด 17 ราย และเกษตรกรที่ยากไร้ไม่มีที่ทำกิน 57 ราย กระทรวงเกษตรฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้งบประมาณรวม 36.79 ล้านบาท เพื่อเข้าพัฒนาพื้นที่ เช่น การถอนรากไม้ยูคาลิปตัส ปรับพื้นที่การขุดสระเก็บน้ำจำนวน 2 แห่ง ความจุรวม 40,000 ล้าน ลบ.ม. ถนนสายหลัก/ ถนนสายรอง การขุดลอกลำห้วยตาดไฮ/ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมพลังงานทดแทนร่วมกันจัดทำระบบน้ำบาดาล โดยใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

พลเอกฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรพื้นที่จะใช้แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri Map แล้วมาวิเคราะห์ว่าสภาพที่ดินตรงนี้เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดซึ่งที่ดินบริเวณนี้ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดเลย แต่เหมาะกับการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์จึงกำหนดพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการปศุสัตว์และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตร่วมกันทั้งเกษตรกรในท้องถิ่น

“ทั้งนี้ ในปี 2560 มีที่ดิน ส.ป.ก. ที่ยึดคืนมา 100,000 กว่าไร่ จะนำมาดำเนินลักษณะเดียวกัน คาดว่าในปีนี้จะดำเนินการมีความพร้อมประมาณ 50,000 กว่าไร่”

ตั้งเป้าปี'60ส่งออกกุ้ง2แสนตัน

โพสต์ทูเดย์ - สมาคมกุ้งเผยแนวโน้มส่งออกปีหน้าสดใส ตั้งเป้าส่งออกไม่ต่ำกว่า 2 แสนตัน หวังจีนเป็นตลาดใหม่ของกุ้งไทย

นายสมศักดิ์ ปณิตถิยาชัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยว่า ในปี 2560 สมาคมคาดว่าไทยจะมีผลผลิตกุ้งประมาณ 3-3.5 แสนตัน ภายหลังจากที่สถานการณ์โรคตายด่วน หรือโรคอีเอ็มเอส ในไทยเริ่มดีขึ้นต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 2 แสนตัน ซึ่งมูลค่าขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพผลผลิต รวมทั้งสถานการณ์โลกและอัตราแลกเปลี่ยน โดยในปี 2559 ไทยสามารถส่งออกกุ้งไปตลาดโลกได้

ประมาณ 2 แสนตัน มูลค่าประมาณ 6 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ คู่ค้าสำคัญของไทยอันดับ 1 คือ สหรัฐ โดยมีตัวเลขนำเข้าในปี 2559 ประมาณ 6.5 หมื่นตัน มูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท

รองลงมา คือ ญี่ปุ่น นำเข้า 3.2 หมื่นตัน มูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาท ในขณะที่สหภาพยุโรปนำเข้า 7,400 ตัน มูลค่า 2,700 ล้านบาท ออสเตรเลีย 5,000 ตัน มูลค่า 1,900 ล้านบาท โดยคู่แข่งสำคัญของไทย คือ เวียดนามและอินโดนีเซีย

“ในช่วงที่ผ่านมา เราเสียตลาดกุ้งในหลายประเทศจากโรคอีเอ็มเอส จากที่เคยส่งออกอันดับ 1 ลงมาเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย ที่ส่งออกปีละ 4 แสนตัน เสียตลาดอยู่ที่เคยนำเข้าปีละ 7 หมื่นตัน เหลือเพียง 7,000 ตัน ซึ่งก็พบว่าแม้ตลาดอินเดียจะหายไปก็ไม่กระทบกับการส่งออกกุ้งไทย โดยตลาดที่จะเข้ามาเป็นความหวังใหม่ของไทย คือ จีน ที่มีความต้องการกุ้งของไทยเพิ่มขึ้นทุกปี คาดว่าในปีหน้าจะส่งออกไปเพิ่มประมาณ 10% จากปีนี้

ที่ส่งออกไปประมาณ 4,200 ตัน มูลค่า 1,300 ล้านบาท โดยมีผู้นำเข้าจากจีนมาติดต่อถึงที่บ่อเลี้ยงกุ้ง” นายสมศักดิ์ กล่าว อย่างไรก็ตาม สมาคมเรียกร้องให้รัฐเร่งดำเนินการ 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การเร่งประชาสัมพันธ์มาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมกุ้ง ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือสายการผลิตเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ของไทยในการปรับปรุงแก้ไขเรื่องแรงงานที่ไม่เป็นธรรม เช่น มาตรฐาน GLP หรือมาตรฐาน TLS 8000

2.ขอให้ภาครัฐเข้าไปเจรจากับรัฐบาลจีนในเรื่องภาษี VAT ซึ่งถูกเรียกเก็บประมาณ 13% หากเป็นการนำเข้าผ่านด่านประเทศจีนโดยตรง ที่ผ่านมาผู้นำเข้าเลี้ยงไปนำเข้าผ่านด่านเวียดนามซึ่งได้รับสิทธิพิเศษไม่เสียภาษี VAT

และ 3.เจรจากับรัฐบาลออสเตรเลียให้สิทธิพิเศษในการนำเข้ากุ้งดิบกับไทย เพราะไทยเป็นประเทศที่มีกุ้งที่มีคุณภาพ โดยขอให้กรมประมงไทยเร่งเจรจากับหน่วยงานมาตรฐานของออสเตรเลียเพื่อสร้างมาตรฐานในการนำเข้ากุ้งดิบให้เอกชนไทยนำไปปฏิบัติเพื่อการส่งออก

สำหรับปี 2559 ไทยมีปริมาณผลผลิตกุ้งอยู่ที่ประมาณ 2.7-3 แสนตัน โดยเป็นผลผลิตภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 38% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 18% ภาคกลาง 19% และภาคตะวันออก 25%

ด้าน นายสมชาย ฤกษ์โกศล ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ กล่าวว่า โรคอีเอ็มเอสทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยหันมาปรับตัวพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้ดีขึ้น และจากนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญในอุตสาหกรรมกุ้งไทยและทำให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จากนั้นไปเกษตรกรผู้เลี้ยงจะให้ความสำคัญกับการเลี้ยงที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ขณะเดียวกัน วันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์

บรรจุผลผลิตกุ้งที่ไถ่สดขบวนปฐมฤกษ์ไปเกาหลีใต้ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี หลังจากที่เกิดกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท และกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา ของเกาหลีใต้ ได้อนุมัติให้โรงงานไถ่สดของไทย 12 โรงงาน ส่งออกไถ่สดไปสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. ถือเป็นก้าวแรกในการส่งออกไถ่สดจากไทยไปเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี หลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใช้หัวตันกตั้งแต่ปี 2547



สมศักดิ์

'ร.9'ทรงห่วงอาชีพชาวนาไทย

● เกษตรฯมุ่งนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติให้เกิดผลจริงในปี'60

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “นโยบายข้าวและชาวนา” ในโอกาสเปิดประชุมเวทีข้าวไทยปี 2559 ว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงชาวนาไทย เคยตรัสเสมอว่า ข้าวกับชาวนาไทยเป็นวิถีชีวิตที่แยกกันไม่ออก ซึ่งปัญหาข้าวเผชิญปัญหาทั้งราคาข้าวตกต่ำจากเศรษฐกิจโลก ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง มาตลอด ซึ่งเป็นปัจจัยตัวแปรสำคัญต้องเร่งหาทางออก จึงอยากให้ชาวนาทุกคนและภาครัฐเน้นแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ เช่น การทำนา ให้เอาเรื่องทุน เป็นโจทย์ ความพอประมาณ เรื่องน้ำ เรื่องเงิน มีเท่าไรและไม่ประมาท ซึ่งแนวทางของในหลวงทรงให้ทุกคนช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ คนได้ส่งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ลงไปสำรวจชาวนา 600 คนในช่วงแล้งจัด ซึ่งทั้งหมดอยู่รอดได้ เพราะปรับตัวใช้ทฤษฎีใหม่ได้ผลดี ในขณะที่คนอื่นแย่ รวมถึงการลดพื้นที่ทำนาก็มีความจำเป็น แต่ต้องให้ชาวนารู้สึกว่าลดวิถีชีวิตของเขาหรือทำให้เสียรายได้ ถ้าสลับปลูกพืชอื่น ทำให้เขารู้ว่ารายได้ไม่สูญหายไป ที่สำคัญองค์กรภาครัฐ ปรับทัศนคติให้ความรู้เกษตรกรมากกว่านี้ รวมถึงเรื่องตลาดแนวทางช่วยเหลือ ไปปลูกพืชอื่น ต้องมีตลาดชัดเจนไว้รองรับ คนฝากไว้ว่าสุดท้ายเรื่องข้าว จากนั้นไปตลาดข้าวไม่ใช่ขายข้าวเปลือกข้าวสาร เน้นนวัตกรรมใหม่ ตลาดสินค้าแปรรูปข้าวให้มากขึ้นด้วย

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2547 ตรัสว่า

“ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาทำนาบ้าง ลำบากมิใช่น้อย ต้องอาศัยข้าวพันธุ์ดี ได้ผลผลิตเป็นล่ำเป็นสัน เวลาว่างทำนาปลูกพืชอื่นให้มีรายได้ และไว้เป็นปุ๋ยด้วย ก็มีประโยชน์มาก” ซึ่งนี่คือศาสตร์พระราชา ที่คนนำมาไปทำให้เกิดผลจริงปี 2560 ตั้งเป้าหมายเกษตรทฤษฎีใหม่ 7 หมื่นแห่ง เชื่อว่าต่อไปจะเพิ่มเป็น 7 ล้านราย เพราะเกษตรกรได้รู้วราคาพืชเศรษฐกิจจะผันผวนแค่ไหนก็อยู่ได้

“ตอนนี้มียุทธศาสตร์ข้าวครบวงจรเพื่อลดปริมาณข้าวล้นตลาดแก้ปัญหาราคาคงในพื้นที่ปลูกข้าว 5.4 ล้านไร่กว่า ไม่เหมาะสมปลูกเลข 5.7 แสนไร่ ไปทำอย่างอื่น และลดข้าวรอบสองลง ปรับไปปลูกพืชอื่น ข้าวโพด 2 ล้านไร่ ปลูกพืชฤดูแล้ง 5 แสนไร่ เหลือ 6 ล้านไร่ จากกว่า 8 ล้านไร่ ส่วนรอบสามงดปลูกเลข แต่ขณะนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะชาวนาลุ่มเจ้าพระยา ไม่เข้าโครงการเห็นว่าปีนี้มีน้ำพอทำนา คนก็ให้เจ้าหน้าที่พยายามสร้างความเข้าใจต่อไปเพราะราคาอาจตกต่ำอีก ที่ผ่านมาก็สำรวจได้เกษตรกรสมัครใจ 2 ล้านกว่าไร่ พอมีมาตรการพยุงราคาข้าว จำนำชั่งฉาง ทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งกลับไปปลูกข้าวเหมือนเดิม ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนไม่ปลูกข้าวเข้าร่วมเพียง 4 แสนกว่าราย ที่มีปัญหาปรับลดทำรอบสอง 2 ล้านไร่ ยังมีปัญหามากชาวนาไม่เข้าร่วมโครงการ” รมว.เกษตรฯกล่าว



ประเดิมส่งออกไก่สด : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สดขบวนปฐมฤกษ์ไปสาธารณรัฐเกาหลีเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พร้อมตั้งเป้าส่งออกเนื้อไก่ปี 2560 เติบโตขึ้นอีก 3%

น้ำท่วมขัง 'เขียร์ใหญ่' เริ่มเน่าเสีย

กรมชลเร่งมือระบาย/สวพ.8เกาะติดชุมชนที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลา

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ และพบว่าบางพื้นที่น้ำได้เริ่มเน่าเสีย เนื่องจากหญ้าและพืชที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้ กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำอย่างเร่งด่วนโดยมีการดำเนินการในแต่ละพื้นที่แล้ว ดังนี้

จ.นครศรีธรรมราช ในเขต อ.เขียร์ใหญ่ น้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานานในบริเวณพื้นที่ ต.ไสหมาก อ.เขียร์ใหญ่ ทำให้เกิดการเน่าเสียแล้วหลายจุด สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปเร่งระบายน้ำเน่าเสียออกจากพื้นที่แล้ว

ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆ ได้แก่ ท่อระบายน้ำบางตะพง 4 เครื่อง ท่อระบายน้ำบ้านหนองขวาง 1 เครื่อง ท่อระบายน้ำบ้านเกาะเคือง 2 เครื่อง และท่อระบายน้ำบางพระอีก 3 เครื่อง ระบายลงสู่แม่น้ำปากพนัง สามารถระบายน้ำให้ลดลงเฉลี่ยวันละ 10-12 เซนติเมตร หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม สถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เขียร์ใหญ่ เกิดการเน่าเสียเช่นกัน ทางสำนักงานชลประทานที่ 15 ได้วางแผนที่จะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 6 เครื่อง เพื่อช่วยระบายน้ำอย่างเร่งด่วน ทางประตูระบายน้ำคลองจ้อย แต่ยังไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้



ทองเปลว กองจันทร์

เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำปากพนังยังปริมาณสูง ต้องรอให้ระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่ง จึงจะสามารถดำเนินการได้

อนึ่ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง กรมชลประทาน ได้ใช้ประตูระบายน้ำอุทกวิจายประสิทธิ์อันเนื่อง

มาจากพระราชดำริ ในการบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำที่ท่วมขังไหลลงสู่ทะเลเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตจ.ตรัง ปัจจุบันมีหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งในเขต อ.เมือง

และ อ.กันตัง กรมชลประทาน ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง ส่วนที่วัดประสิทธิ์ชัย อ.เมือง ที่มีน้ำท่วมขัง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากวัดแล้วเช่นกัน ในเขตพื้นที่ ต.ควนธานี อ.กันตัง ที่มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำตรัง เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

จ.สงขลา พื้นที่ส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงมีน้ำท่วมขังบริเวณที่ราบลุ่มริมทะเลสาบในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.ระโนด

อ.กระแสดินธุ์ อ.สตงพระ และอ.สิงหนคร แต่ถนนสายหลักและพื้นที่เศรษฐกิจไม่ได้รับผลกระทบ กรมชลประทาน ได้ส่งเครื่องสูบน้ำจำนวน 9 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำอีก 10 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 (สวพ.8) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเกษตรกรผู้ประสบภัยพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา พร้อมติดตามผลงานวิจัยชุมชนต้นแบบพืชชุมชน พื้นที่หมู่ที่ 4 และ 5 ต.พนาสูง ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรที่ลุ่มติดลำคลอง และมีกประสมเหตุนี้ท่วมทุกปี โดยปีนี้มีน้ำท่วมสูงที่สุดในรอบ 11 ปี โดยโครงการได้ทดลองการปลูกพืชผักสวนครัวบน "โคก" เพื่อแก้ปัญหาพืชอาหารขาดแคลนในช่วงน้ำท่วม พบว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ดีพอสมควร ด้านพืชยืนต้นมีปาล์มน้ำมันที่เหมาะสม พืชรายได้สำคัญในพื้นที่คือพืชผักในฤดูปกติ โดยต้องเตรียมต้นกล้าในช่วงนี้ให้ทันปลูกทันทีหลังน้ำลด ซึ่งจะเริ่มปลูกพร้อมๆกับข้าวหลังน้ำลด นอกจากนี้พบว่าสาละจะเป็นพืชป้องกันคลื่นลมที่จะสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนได้ดี

สำหรับผลที่กระทบจากน้ำท่วมต่อความเป็นอยู่ เกษตรกรมองว่าเป็นสภาพที่เจอปกติแต่ความรุนแรงขึ้นกับระดับน้ำ จึงมีการสร้างบ้านแบบยกสูง มีเรือไว้สัญจร หนัสน้ำหาปลาหยอดฝักมัง น้ำ ยกโคกคอกสัตว์ไว้ที่สูงแต่ต้องสำรองฟางข้าวไว้เพียงพอ และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้ทันก่อนน้ำจะมา

ส่งออกไก่สดเจาะตลาดเกาหลีล็อตแรก

ส่งออกไก่สดไทยล็อตแรกเจาะตลาดเกาหลีใต้ คาดอีก 12 โรงงานทยอยส่งออกเดือนนี้ 100 ตัน ตั้งเป้าปีหน้าอุตสาหกรรมไก่เนื้อไทยโตเพิ่มอีก 3%

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สด ขบวนการปฐมฤกษ์ ไปสาธารณรัฐเกาหลี ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีวานนี้ (14 ธ.ค.) ว่า ได้เจรจาผลักดันการส่งออกไก่สดไทยไปเกาหลีใต้ โดยได้อนุมัติและลงทะเบียนโรงงานไก่สดแช่เย็นและแช่แข็ง

ของไทย 12 โรงงานสามารถส่งออกได้ตั้งแต่วันที่ 9 พ. ย. 2559

การส่งออกไก่สดจากไทยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี หลังมีแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547

ส่งออกล็อตแรก เป็นสินค้าชิ้นส่วนปีกไก่สดแช่แข็งของบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1 ตู้คอนเทนเนอร์ปริมาณ 15,240 กิโลกรัม มูลค่า 1,733,550 บาท คาดว่าจะถึงเกาหลีใต้ปลายเดือนธ.ค.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่าจากการหารือผู้ส่งออกไก่สดของไทยทั้ง 12 บริษัท ทราบว่าภายในธ. ค. 2559 นี้ จะมีผู้ผลิตส่งออก 5 ตู้ น้ำหนัก 106,644 กิโลกรัม

มูลค่า 12,002,655 บาทและทยอยส่งสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายในปี 2560 คาดว่าส่งออก 40,000 ตัน มูลค่า 3,600 ล้านบาท

“ต้องถือว่าอุตสาหกรรมไก่เนื้อไทยขยายตัวและเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ประมาณการผลิตไก่เนื้อ 1,460 ล้านตัว แบ่งสัดส่วนเข้าโรงฆ่าคิดเป็น 82% เพื่อส่งออก อีก 18% เพื่อบริโภคในประเทศ ขณะที่ประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น 51%, สหภาพยุโรป 39% อื่นๆ 10% โดยปริมาณการส่งออก 681,258 ตัน มูลค่า 88,428 ล้านบาท แบ่งเป็น ไก่แปรรูปปรุงสุก 461,033 ตัน มูลค่า 68,882 ล้านบาท ไก่ดิบ 220,225 ตัน มูลค่า 19,546 ล้านบาท

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 15 ธันวาคม 2559

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10311

หน้า: 6(บนซ้าย)

Col.Inch: 27.71 Ad Value: 40,179.50

PRValue (x3): 120,538.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งออกไก่สดเจาะตลาดเกาหลีล็อตแรก

คาดว่าในปี 2560 ปริมาณการผลิตไก่เนื้อ จะเพิ่มเป็น 1,673 ล้านตัว โดยเป้าหมาย การเติบโตของตลาดส่งออกเนื้อไก่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3% พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ด้านนายวิรัช รัตนปานชื่น ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่เนื้อ ซีพีเอฟ กล่าวว่ารัฐบาลเกาหลีส่งเจ้าหน้าที่ มาตรวจสอบมาตรฐานการผลิตผู้ส่งออก ไก่ของไทยหลายครั้ง โดยเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ได้เดินทางมาตรวจโรงเชือดและ โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเพื่อการ ส่งออกของไทย ผลการตรวจโรงงานแปรรูป เนื้อไก่ของซีพีเอฟ ปรากฏว่าโรงงานทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานนครราชสีมา โรงงาน สระบุรี และโรงงานเม็นบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็น 3 ใน 12 โรงงานที่ส่งออกไก่ สดไปยังเกาหลีได้ โดยซีพีเอฟส่งเนื้อไก่ ล็อตแรก 15.2 ตัน

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: พุธที่ 15 ธันวาคม 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5535

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 61.06

Ad Value: 134,332

PRValue (x3): 402,996

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดแผนรุกยุทธศาสตร์น้ำ 12ปีเดินตาม'พ่อ'สู่ภัยพิบัติในอนาคต

ในที่สุดแผนยุทธศาสตร์น้ำ 12 ปี เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมซ้ำซาก และการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เร่งผลักดันโครงการก่อสร้างระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเฉพาะจัดการน้ำของพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการสานต่อโครงการพระราชดำริ และแนวคิด หลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น

มหาชัย-คลองสนามชัย ออกสู่ทะเล โครงการเดิมระบายสู่แก้มลิงได้ 18 ลบ.ม./วินาที เป็น 36 ลบ.ม./วินาที และจากอ่าวไทยจากเดิม 20 ลบ.ม./วินาที เป็น 36 ลบ.ม./วินาที วงเงิน 637 ล้านบาท และ 3.แผนปรับปรุงคลองระพีพัฒน์ และโครงการขุดลอกคลองระพีพัฒน์ จากเดิมรับน้ำได้ 210 ลบ.ม./วินาที เป็น 300 ลบ.ม./วินาที นอกจากนี้ยังขุดลอกคลองพร้อมทำอาคารชั่วคราวเพื่อระบายน้ำในข้างแม่น้ำเจ้าพระยา 100 ลบ.ม./วินาที ส่วนนครนายกและบางปะกง 140 ลบ.ม./วินาที อ่าวไทย 60 ลบ.ม.เมตร/วินาที วงเงิน 2,360.85 ล้านบาท

เปิดแผนรุกยุทธศาสตร์น้ำ 12 ปี เดินตาม'พ่อ'สู่ภัยพิบัติในอนาคต

ล่าสุด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการ รวมถึงผู้มีประสบการณ์ด้านแก้ปัญหาหน้าท่วมหรือเพื่อร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ 12 ปี ให้มีความสมบูรณ์ และปรับให้เข้ากับสถานการณ์จริงมากขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



ฉัตรชัย สาริกัลยะ



สัชชัย เกตุวรชัย

สำหรับการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยในปี 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 59/60 ในเขตพื้นที่ชลประทาน โดยเงื่อนไขขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแหล่งน้ำอื่นๆ มีปริมาณน้ำทุนเพื่อใช้บริหารจัดการ 31,245 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็นจัดสรรน้ำเพื่อใช้ฤดูแล้ง 17,673 ล้าน ลบ.ม. และสำรองน้ำไว้ในช่วงต้นฤดูฝนเดือน

พฤษภาคม-กรกฎาคม 2560 จำนวน 13,205 ล้าน ลบ.ม.

โดยเฉพาะเร่งรัดโครงการระยะยาวให้มีความรวดเร็วขึ้นให้เท่าทันสถานการณ์ในอนาคต พร้อมสั่งการกรมชลประทานไปทำแผนงานให้ชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันปริมาณน้ำจากตอนเหนือตั้งแต่ จ.นครสวรรค์ จะมีแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างไร ทั้งการทำแก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่ตอนบน และการกักเก็บน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ตอนล่าง เพื่อจัดการบริหารน้ำไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมซ้ำซาก และมีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่จัดสรรไว้ในฤดูแล้งปี 2560 จำนวน 17,673 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นเพื่อการอุปโภคและบริโภค 2,339 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 13% รักษาระบบนิเวศ 5,440 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31% การเกษตร 9,579 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 54% และอุตสาหกรรม 315 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 2% นอกจากนี้ยังมีมติให้ 5 เขื่อน งดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งทั้งการปลูกข้าวและปลูกพืชไร่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเท่านั้น ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน และเขื่อนลำแชะ จ.นครราชสีมา เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอีก 5 เขื่อน จะสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภครักษาระบบนิเวศ และการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเท่านั้น ได้แก่ เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์, เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี และภาคใต้ 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเขื่อนบางลาง จ.ยะลา

ด้านนายสัชชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า แผนงานระยะยาวที่กรมชลประทานกำลังเร่งผลักดันในตอนนี้ ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและตะวันตก จากเดิมที่รับน้ำได้ 2,300 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที เพิ่มเป็น 2,800 ล้าน ลบ.ม./วินาที ภายใต้วงเงิน 316.409 ล้านบาท

2.แผนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงของ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: พุธที่ 15 ธันวาคม 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5535

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 61.06

Ad Value: 134,332

PRValue (x3): 402,996

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดแผนรุกยุทธศาสตร์ฯหน้า12ปีเดินตาม'พอ'สู่ภัยพิบัติในอนาคต



นอกจากนี้กรมชลประทานยังเร่งรัดต่อยอดโครงการตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการเดินเครื่องเจาะอุโมงค์ส่งน้ำโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา หวังสร้างความมั่นคงในเรื่องน้ำให้ 3 ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำปิงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยใช้เทคนิคขุดเจาะลึกจากผิวดินประมาณ 300-700 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.20 เมตร ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2564

ทั้งหมดนี้มีการขับเคลื่อน โดยผนวกไปพร้อมกันๆ ทั้งเร่งรัดต่อยอดโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเดินหน้าปรับปรุงแก้ไขแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้มีความเหมาะสมต่อไป

● ใต้ข่าวเกษตร ●



**ตลาดเกษตร
ชุสกรณ์สกลนคร
นำร่องแปลงใหญ่ GAP
หน้า...22**



ตลาด เกษตร ชุสกรณ์จังหวัดสกลนคร นำร่องแปลงใหญ่ GAP

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ “สินค้าเกษตรสร้างรายได้เร็ว (cash crop)” ซึ่งกำหนดให้จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดนำร่อง ที่ได้รับมาตรฐาน Thai GAP/Primary ThaiGAP โดยมีพืชที่ได้รับการส่งเสริมในลักษณะแปลงใหญ่ คือ พริก จำนวน 104 ไร่ แตงโม จำนวน 324 ไร่ และมะละกอฮอลแลนด์ จำนวน 390 ไร่

โดยจะส่งเสริมให้มีช่องทางทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตและดำเนินงานโครงการ



มะละกอฮอลแลนด์



พริกสมบูรณดี



ข้าวหอมมะลิแดง



ข้าวตลาดเฉพาะ

1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงฮัง

สามัคคี จำกัด เป็นหนึ่งสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ตามแนวทางประชารัฐ จ.สกลนคร โดยพัฒนาการ

ผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง 9 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวเหนียวแดง ข้าวมะลิแดง ข้าวป้อม

แล้ว ข้าวเหนียวทับทิมชุมแพ ข้าวเจ้าแดง ข้าวเหนียวก้าน้อย ข้าวเจ้าโสมมาลี ข้าวเหนียวกข. 6 และข้าวหอมดอกมะลิ รวมทั้งพัฒนาแบรนด์ข้าวหอมดอกอัญ พร้อมจัดทำ QR Code ของข้าวกล้องและเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 15 ราย พื้นที่การปลูกข้าว 223 ไร่

โดยสหกรณ์ฯ ส่งเสริมสมาชิกลดต้นทุนการผลิต โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้ได้ผลผลิตข้าว 500-600 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นข้าวกล้อง โดยเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มข้าวฮางบ้านโกลสว่าง อำเภอเมือง และบ้านหนองบัวสร้าง อำเภอกุสุมาลย์ เพื่อสีข้าว ก่อนนำมาบรรจุถุงอัดสุญญากาศ ปริมาณการผลิตในปีที่ผ่านมา จำนวน 5 ตัน ราคาจำหน่าย 80 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิตข้าวที่ได้นำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ โดยใช้เครื่องเป่าคัดแยกคุณภาพ ที่ศูนย์กระจายเมล็ดพันธุ์พืชของตำบลอุ่มจาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกภาคอีสาน ปริมาณการผลิต 4 ตัน ราคากระสอบละ 600 บาท โดยจำหน่ายผ่านกลุ่มและผ่านเพจหอมดอกอัญไรซ์ของสหกรณ์ฯ เอง

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดสกลนครได้มีบทบาทในการสนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการตรวจสอบย้อนกลับ โดยการนำมาตรฐานสินค้าเกษตร (Thai GAP) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อบรมให้ความรู้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 สหกรณ์ รวม 178 ราย

ซึ่งมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

1. สหกรณ์การเกษตรผสมสกลนคร จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด
4. สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรเต่างอย จำกัด
6. สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงยังสามัคคี จำกัด และ
7. สหกรณ์

การเกษตรผสมไพรสกลนคร จำกัด และในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการปลูกแดงโม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 6 ราย พื้นที่รวม 100 ไร่ แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกที่สามารถผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตร เพียง 1 ราย พื้นที่รวม 50 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 150 ตัน สำหรับแนวทางการดำเนินการต่อไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หอการค้าจังหวัดสกลนคร บริษัทเอกชน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะร่วมกันสำรวจและจัดทำข้อมูลเกษตรกรรายแปลงเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาด ถ่ายทอดความรู้การผลิต

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาสินค้าให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน โดยจะเชื่อมโยงกับห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรของสมาชิกในรอบการผลิตฤดูถัดไป.



ตรวจแปลงใหญ่ประชารัฐ:

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ ร่วมกับอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ภายใต้คณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (D6) ลงพื้นที่ตรวจแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ประชารัฐ (แปลงพริก) ณ จังหวัดสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้



ข่าวสั้น

■ ติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

นครสวรรค์ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางตรวจติดตามแปลงเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (Start Zero) ที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.นครสวรรค์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย จ.นครสวรรค์ ได้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,349 ราย ในครั้งนี้ได้ตรวจติดตามแปลงเกษตรกรของ นาง คำปัน นพพันธ์ หมู่ 11 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง นายจงกล ดาราน้อย หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล ต.หนองกรด อ.เมือง นางประทุม พูนทอง หมู่ 8 ต.พระนอน อ.เมือง ทั้งหมดใช้ระบบ กิน แจก แลก ขาย ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มีกิน เหลือใช้สร้างรายได้ให้ตลอดทั้งปี

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: พุธที่ 15 ธันวาคม 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5535

Col.Inch: 16.59

Ad Value: 36,498

หน้า: 6(บน)

PRValue (x3): 109,494

คลิก: ๑๓๖

ภาพข่าว: ถวายแด่ "พ่อ"



ถวายแด่ "พ่อ" - นายชวลิต ชูขจร ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "ปลูกไม้ยืนต้นและไม้เศรษฐกิจ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีเจ้าอาวาสวัดคลองหนึ่ง ตัวแทนจากภาครัฐในพื้นที่ เอกชน และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่งเมื่อเร็วๆ นี้